

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๑๕๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ กำหนดให้ วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล นั้น

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) ได้มีสารแสดงความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เนื่องในโอกาสที่วันเทศบาลได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้เทศบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดทราบ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบต่อไป สำหรับจังหวัดชลบุรีให้แจ้งเมืองพัทยาทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๙



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่าน

ในโอกาสที่ “วันเทศบาล” ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๒๔ เมษายน ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เรียกว่าพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ผมขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลทุกท่าน

เทศบาลที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวน ๒,๔๒๑ แห่งในขณะนี้ เป็นผลพวงมาจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนและทางราชการมานานถึง ๘๑ ปี โดยพี่น้องประชาชนต่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง ในการเลือกผู้แทนเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาตามระบอบประชาธิปไตย และมีการเติบโตจากจำนวนนับร้อยแห่งในระยะแรกเป็นนับพันเทศบาลในวันนี้ แต่ก็ยังคงความเป็นปึกแผ่นและเจริญก้าวหน้าไว้อย่างเป็นระบบ ก็เพราะมีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นผู้แทนและทำหน้าที่เชื่อมประสานด้วยดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ส่งเสริมควบคู่กันไปอย่างก้าวหน้ามั่นคง ความสำเร็จนี้จึงน่าจะเป็นแบบอย่างสำหรับองค์กรอื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งผมขอร่วมภาคภูมิใจและแสดงความชื่นชมด้วยความจริงใจ

ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เน้นย้ำให้เทศบาลร่วมมือร่วมใจกันผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับในปีนี้มีสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุต่าง ๆ จึงขอให้เทศบาลให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความผาสุกแก่พี่น้องประชาชน ดังนี้

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเทศบาลสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่เบาแสะและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด โดยการเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการยอมรับในสังคม/ชุมชน

๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ การเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

/๓. การส่งเสริมและสนับสนุน ...


๓. การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาเมือง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองในการคิด ทำ แก้ไขปัญหาชุมชนเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตชุมชนเมือง

๔. การส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องระบบงบประมาณและการคลัง ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบธนาคาร (e-banking) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ระบบงานแผนที่ภาษีทะเบียน ทรัพย์สิน และการจัดเก็บรายได้ (L Tax Map) โครงการความร่วมมือชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร

๕. การส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม อาทิ การจัดทำมาตรฐานกลางด้านการพัฒนาเด็ก การปรับสภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นครูผู้ดูแลเด็กซึ่งมีสถานะเป็นข้าราชการ

๖. การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล โดยดำเนินการตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบทิ้งขยะหรือกากของเสีย กากอุตสาหกรรม สารพิษที่เป็นอันตราย เฝ้าระวังมิให้มีการเผาขยะหรือเศษวัสดุพิษที่จะทำให้เกิดไฟลุกลามไปยังสถานที่ทิ้งขยะ อันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งอย่างเคร่งครัด ตลอดจนสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในโอกาสนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดปกป้องคุ้มครองและเกื้อหนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล จงประสบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า ทั้งหน้าที่การงาน และครอบครัว มีกำลังกาย กำลังใจ และสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทั้งจะเป็นที่พึ่งของประชาชน และสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป



(นายจรรพงค์ เรืองสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย